



THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Các đồng chí lãnh đạo các Bộ ban ngành trung ương và địa phương

Các đối tác bạn hàng thân thiết của Tổng công ty CP VINACONEX

Các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương

Trước hết, thay mặt cho tập thể Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), cho phép tôi được gửi đến các đồng chí lời chào trân trọng và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ động viên của các đồng chí đã dành cho Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

Ngày 27/9/2011 vừa qua, nhân dịp Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX (27/9/1998 – 27/9/2011), Tổng Công ty Cổ phần đã tổ chức thành công buổi lễ Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Tổng Công ty và công bố các danh hiệu thi đua khen thưởng của Tổng công ty. Tại buổi lễ Tổng công ty CP VINACONEX vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng nhì, nhiều tập thể và cá nhân của Tổng công ty và các đơn vị thành viên được trao tặng nhiều huân, huy chương và các danh hiệu thi đua cao quý, thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với những thành quả lao động của tập thể lãnh đạo CBCNV Tổng công ty phấn đấu lao động và tạo dựng trong suốt quá trình 23 năm xây dựng và phát triển vừa qua. Sự thành công của buổi lễ có một phần đóng góp to lớn từ sự tham dự nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo các Bộ ban ngành trung ương và địa phương, đại diện các đối tác bạn hàng thân thiết của Tổng công ty, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đến chia vui, gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng công ty.

Thay mặt cho tập thể Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các đồng chí đã đến tham dự, gửi lẵng hoa chúc mừng cũng như đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ động viên Tổng công ty trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Tổng Công ty rất mong tiếp tục nhận được quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ động viên của các đồng chí để tiếp tục “**xây những giá trị, dựng những ước mơ**” đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, cho phép tôi một lần nữa xin kính chúc các đồng chí và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TUÂN